

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH Thi đua học và làm theo Bác

Có nhiều đổi mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chuyên môn giúp Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến tại Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chánh án TAND tỉnh cho biết: Đảng bộ TAND tỉnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh; luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi đua đổi mới, sáng tạo vì công việc theo đúng lời dạy của Bác: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư". Vì vậy, TAND hai cấp trong tỉnh đã tập trung quán triệt sâu rộng ở cả 3 nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương gắn với các phong trào thi đua "Vi công lý" và "Cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Các đảng bộ, chi bộ thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề của năm, hàng tháng; trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn của ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên đảng kỷ thực hiện các nghị quyết, kết

luyện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa bằng việc nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thẩm phán, thư ký, công chức trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn và tinh thần thái độ, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; khi thực thi nhiệm vụ xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Khi người dân có nhu cầu đến làm việc, cán bộ, thẩm phán có thái độ tôn trọng, nhiệt tình hướng dẫn, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của công dân, cung cấp những thông tin cần thiết, chính xác, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân và các đương sự. Trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng nâng cao, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng được bảo đảm thực hiện đầy đủ theo

quy định của pháp luật. Nhờ đó, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được nâng lên, nhiều vụ án điểm, có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được giải quyết, xét xử nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, quyết định hình phạt nghiêm minh. Các vụ, việc dân sự cũng được giải quyết, xét xử đúng thời hạn, đúng trình tự tố tụng. Cùng với đó, TAND hai cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động, thuyết phục nên tỷ lệ hòa giải thành công đạt 64,8%. Cùng với đó, TAND hai cấp trong tỉnh đã tổ chức 42 phiên tòa rút kinh nghiệm/64 thẩm phán, 8 phiên tòa trực tuyến, để xuất 19 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ... Thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, phần đầu hoàn thành chỉ tiêu năm, hạn chế án bị hủy, bị cải sửa nghiêm trọng, không để án quá thời hạn chuẩn bị xét xử do lỗi của thẩm phán, hạn chế án tạm đình chỉ. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới đất nước.

TRINH CƯỜNG

nỗ lực thực hiện tòa án là trung tâm của cải cách tư pháp. Tại mỗi phiên tòa, chủ tọa hướng dẫn, giải thích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ thể được tranh tụng, không giới hạn về thời gian, bảo đảm công khai, dân chủ, bình đẳng. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử thực hiện chức năng của mình bằng việc đưa ra những phán quyết khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa.

Những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng để ngành tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ ngày 1/10/2022 đến 31/3/2023, TAND hai cấp trong tỉnh đã giải quyết, xét xử được 1.811/2.640 vụ, việc các loại, đạt 68,6%. Chất lượng công tác xét xử không ngừng tăng, tổng số án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan chiếm 0,3%, tất cả các loại án đều được giải quyết trong hạn luật định, không có án để quá hạn luật định, hòa giải thành công 787/1.215 vụ việc, đạt tỷ lệ 64,8%. Cùng với đó, TAND hai cấp trong tỉnh đã tổ chức 42 phiên tòa rút kinh nghiệm/64 thẩm phán, 8 phiên tòa trực tuyến, để xuất 19 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ...

Thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, phần đầu hoàn thành chỉ tiêu năm, hạn chế án bị hủy, bị cải sửa nghiêm trọng, không để án quá thời hạn chuẩn bị xét xử do lỗi của thẩm phán, hạn chế án tạm đình chỉ. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới đất nước.

CÔNG TY TÂN ĐỆ Chăm sóc, bảo vệ trẻ em từ những việc làm thiết thực

Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) còn luôn dành sự quan tâm, tổ chức rất nhiều hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em đối với con của người lao động (NLD).

Vào mỗi buổi chiều, hình ảnh thường thấy tại các nhà máy của Công ty Tân Đệ có nhiều chị em công nhân tan ca sớm 1 tiếng so với giờ làm việc bình thường. Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao Công ty lại có những chế độ làm việc riêng như vậy. Mang bản khoản đó hỏi chị Phạm Thị Thu Thảo,

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty, chúng tôi được biết: Công ty Tân Đệ có chế độ giảm giờ làm cho công nhân nữ đang mang thai nên họ được nghỉ và về nhà sớm 1 tiếng như mọi người vẫn thấy. Đối với những chị em mang thai, không chỉ được giảm giờ làm việc mà Công ty còn

thường xuyên bố trí cho đi thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí bổ sung dưỡng chất cần thiết, bảo đảm mẹ khỏe, con khỏe.

Trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn doanh nghiệp nhưng có lẽ ít có doanh nghiệp nào như Công ty Tân Đệ bố trí phòng và thiết bị cho chị em công nhân đang trong thời kỳ cho con bú để vắt và bảo quản sữa mang về nuôi con. Chị Nguyễn Thị Anh, công nhân nhà máy Tân Đệ 6 (huyện Vũ Thư) chia sẻ: Chúng em rất cảm động trước sự quan tâm tinh tế của lãnh đạo Công ty dành cho những công nhân đang nuôi con nhỏ. Việc vắt sữa giúp chúng em cảm thấy đỡ bức bối trong thời gian làm việc tại nhà máy mà vẫn dành dụm được để nuôi con bằng sữa mẹ. Còn chị Vũ Thị Hoàn, công nhân nhà máy Tân Đệ 5 (huyện Kiến Xương) cho biết: Chỉ với hành động nhỏ đó thôi nhưng Công ty đã hướng dẫn, khuyến khích chúng em thực hiện việc nuôi con bằng sữa mẹ và tạo sự gắn kết yêu thương giữa mẹ và con.

Trong một năm, có rất nhiều dịp Công ty Tân Đệ tổ chức cho con em NLD đến tham quan nhà máy. Mong muốn lớn nhất của Công ty là giúp các con biết và tự hào với nơi làm việc của cha mẹ; hiểu hơn công việc cha mẹ hàng ngày làm để có tiền nuôi nấng mình ăn học.



Con em người lao động Công ty Tân Đệ được trải nghiệm nhiều hoạt động, trong đó có thực hành chữa cháy.

Tấm lòng của một cựu chiến binh

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) còn nhiệt tình, trách nhiệm với công tác xã hội, giúp nhiều cựu chiến binh vui bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với cương vị Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Tiệp luôn phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh gắn với các phong trào thi đua, thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, "Đến nơi đâu nghĩa"; vận động gia đình, người thân cùng đồng đội tích cực hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, CCB Nguyễn Quang Tiệp cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Công an, Bộ CHQS tỉnh cùng nhiều mạnh thường quân xây dựng 16 ngôi nhà tình nghĩa, hỗ trợ 35 xe lăn, tặng 2 sổ tiết kiệm, hàng trăm suất quà cho đồng đội, tổ chức khám sức khỏe cho hội viên với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hội đã tổ chức cho trên 4.000 lượt hội viên thăm lại chiến trường xưa, dâng hương, cầu siêu tri ân đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các cấp hội đã trực tiếp quyên góp, ủng hộ gần 100 triệu đồng, 20 tấn gạo ủng hộ đồng bào Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Các chương trình, hoạt động tình nghĩa của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình những năm qua tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia của các hội viên để thêm gắn bó với tổ chức hội. Ông Vũ Nhậm Nam, xã Quỳnh Hòa (Quỳnh Phụ) cho biết: Di chứng chiến tranh khiến sức khỏe của tôi giảm sút, kinh tế gia đình cũng khó khăn. Năm 2020, CCB Nguyễn Quang

Tiệp cùng các đồng đội đã giúp tôi 80 triệu đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa, đây là món quà vô cùng lớn giúp tôi vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ là Chủ tịch Hội trách nhiệm với phong trào, CCB Nguyễn Quang Tiệp còn là người luôn quan tâm đến những đồng đội khó khăn. Hàng năm ông đều trích một phần lợi nhuận sau kinh doanh trao tặng 350 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí từ 50 - 100 triệu đồng; ủng hộ các phong trào hoạt động của Hội CCB tỉnh, huyện với số tiền hàng chục triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, ông đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 165 triệu đồng và nhiều hoạt động thiện nguyện khác như tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, trao quà cho hội viên chính sách, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,1

tỷ đồng. Ông còn giúp đỡ 196 CCB tại các huyện, thành phố về con giống, phổ biến kỹ thuật chăm sóc vật nuôi; giúp các CCB khó khăn có vốn sản xuất bằng cách cho họ vay vốn không lấy lãi khoảng 1 tỷ đồng. Những việc làm của CCB Nguyễn Quang Tiệp góp phần giúp nhiều CCB có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái học hành.

Cùng với đó, CCB Nguyễn Quang Tiệp tập trung hướng dẫn các cấp hội tham gia phong trào "Đi tìm đồng đội". Thông qua những ký ức chiến trường, thông tin của đồng đội, thân nhân liệt sĩ nhiều đồng chí không quản ngại công sức, ủng hộ tiền của để cùng với thân nhân vào Quảng Trị thăm viếng, xác định danh tính, vị trí khi chôn cất đồng đội để thông báo với các cơ quan chức năng xác định và cất bốc đưa về hài cốt, di chuyển 15 hài cốt về quê hương an táng.

TIẾN DAT



Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH May Kenrich



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao mũ bảo hiểm cho công nhân.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Kenrich (cụm công nghiệp Đông La).

Công ty TNHH May Kenrich được thành lập năm 2021, chuyên sản xuất quần áo thời trang xuất khẩu đi các nước châu Âu, giải quyết việc làm thường xuyên cho 120 lao động địa phương với mức lương bình quân 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Để kiểm tra, giám sát thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, Công ty đã tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời tuyên truyền, vận động công nhân tham gia sinh hoạt.

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Kenrich gồm 89 đoàn viên và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và UBND huyện Đông Hưng đã trao quà cho 15 công nhân khó khăn của Công ty. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp cùng LĐLĐ huyện trao 89 mũ bảo hiểm cho đoàn viên Công đoàn Công ty, truyền thông về Luật Giao thông đường bộ, công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự cho cán bộ, công nhân, người lao động Công ty.

THU HIỀN

KHÁC ĐUẦN